



ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งนิติกร

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งนิติกร โดยกำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่งนิติกร ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเกณฑ์การตัดสินใจให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนิติกรตามลำดับรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางสาวจารุณันท์ บุตรน้ำเพชร
๒	๐๐๗	นายกษิติช เกิดโต
๓	๐๐๖	นางสาวกฤษชลภรณ์ พูลพิพัฒน์
๔	๐๐๓	นางสาววีรภัทรา เกิดเทพ
๕	๐๐๔	นางสาวณัฐกฤตา คงกระพันธ์

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจัดจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนิติกร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่สอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุธีร์วัชร เจริญวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี